



ด่วนที่สุด

ที่ พร ๐๐๓๗.๓/ว ๒๖

ถึง สำนักงานเทศบาลเมืองแพร่ / สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ

ตามที่ได้แจ้งแนวทางและได้ออนเงินจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งว่า กระทรวงการคลังได้แจ้งเกี่ยวกับแนวทางการกันเงินไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ โดยได้ขยายเวลาออกไปถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ และเพื่อให้ดำเนินการจ่ายเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครอบคลุมทั่วถึงบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายรัฐบาล และสามารถเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบเงินงบประมาณเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการที่ได้รับการจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ หากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอ และมีความจำเป็นต้องได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (เพิ่มเติม) โดยให้จังหวัดรวบรวมให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ทั้งนี้ หากล่วงเลยระยะเวลาดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะถือว่าจังหวัดได้รับจัดสรรงบประมาณถูกต้อง ครบถ้วนตามจำนวนผู้มีสิทธิแล้ว

ในการนี้ จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการต่อไป สำหรับอำเภอ แจ้งให้เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการ โดยหากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอ และมีความจำเป็นต้องได้รับการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (เพิ่มเติม) ให้มีหนังสือชี้แจงรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าว เรียนท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ภายในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เพื่อจังหวัดจะได้ตรวจสอบกับข้อมูลรายงานการใช้จ่ายงบประมาณฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเคยรายงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ แล้วรวบรวมส่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตามกำหนด ทั้งนี้ หากล่วงเลยวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ จังหวัดจะถือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับจัดสรรงบประมาณถูกต้อง ครบถ้วน ตามจำนวนผู้มีสิทธิแล้ว



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทรศัพท์ ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙, ๐-๕๔๕๓-๔๕๐๔ - ๕ ต่อ ๑๒, ๑๔ โทรสารต่อ ๒๕

www.phraelocal.go.th